



TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE
GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle
6841 S. 180th St, Tukwila, WA 98188
Website: www.vmpwa.org

Đại Hội Lòng Chúa Thương Xót và Kỷ Niệm 30 Tôn phong Các Thánh Tử vì Đạo VN tại Seattle.

Tukwila. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Gioan Phaolô II đã long trọng tôn phong Hiển Thánh cho 117 vị Tử vì Đạo tại Việt Nam. Hiệp với Giáo Hội Việt Nam trong niềm vui tạ ơn này, Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam long trọng cử hành Đại Hội Lòng Chúa Thương Xót- kỷ niệm 30 năm tôn phong Các Thánh Tử vì Đạo Việt Nam với chủ đề: DÒNG MÁU TỬ ĐẠO - SUỐI NGUỒN YÊU THƯƠNG vào ba ngày 15, 16 và 17 tháng 6 năm 2018.

Xem Hình

Trời Seattle thật đẹp khi bước vào những ngày chớm hè, bầu trời tươi mát với nhiệt độ trên dưới 70 độ F thật dễ chịu. Bước vào nhà thờ dọc theo hành lang, những tấm Bích Chương treo dọc hành lang mang tên 117 vị anh hùng tử đạo với vài nét tiểu sử ngắn gọn do các Giáo Đoàn, Hội Đoàn, các Ban Ngành trong Giáo xứ thực hiện khá công phu và đầy tính nghệ thuật. Xin ghi lại vài nét về ba ngày Đại Hội:

Thứ Sáu ngày 15 tháng 6 : Ngày khai mạc Đại Hội, khung cảnh của ngôi thánh đường trở nên nhộn nhịp, mới hơn 4 giờ, nhiều giáo dân đã có mặt, nhất là những vị đại diện của các nhóm phụ trách thủ vai các Thánh đã có mặt với trang phục đúng với tên Thánh Tử Đạo mà mỗi nhóm đảm nhận. Hôm nay quý cha trong trang phục màu đỏ theo phụng vụ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Đúng 6 giờ, cha chánh xứ Đào Xuân Thành cử hành nghi thức khai mạc Đại Hội. Mở đầu đoàn trống điếm một bài trống ngợi khen Thiên Chúa, tiếng trống kết thúc là nghi thức xông hương trước hào quang Xương Thánh, nghi đoàn gồm mỗi đại diện của các Đoàn thể cầm bảng tên mỗi vị Thánh tiến vào cung thánh. Linh mục Đoàn gồm linh mục Đào Xuân Thành chủ sự, cùng đồng tế có linh mục giảng phòng Nguyễn Khắc Hy, linh mục Trần Hữu Lân, linh mục Hồ Sĩ Mậu, linh mục Trần Bảo Anh và thầy phó tế Nguyễn Đức Mậu phụ tế Thánh Lễ. Mở đầu Thánh Lễ cha chánh xứ Đào Xuân Thành ngỏ lời chào mừng toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa hiện diện đồng thời ngài giới thiệu Linh Mục Đoàn và cảm ơn cha Nguyễn Khắc Hy, cha Mậu, cha Trần Bảo Anh, cha Lân đã dâng thánh lễ tạ ơn mừng Đại Hội Lòng Chúa Thương Xót và kỷ niệm 30 năm tôn phong các Thánh Tử vì Đạo Việt Nam, ngài giới thiệu cha Nguyễn Khắc Hy là vị giảng phòng trong ba ngày Đại Hội, ngoài ra có Frère Phong giúp Thiếu Nhi đang đi cắm trại, xin cho một tràng pháo tay để cùng chào đón nhau (tiếng vỗ tay kéo dài khá lâu).

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa theo phụng vụ lễ kính các Thánh Tử vì Đạo nước Việt Nam. Bài tin mừng Thánh Luca giới thiệu câu chuyện Chúa Giêsu nói với những ai muốn theo Ngài: "Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người rằng : "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống

mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần."

Cha Nguyễn Khắc Hy phụ trách giảng lễ. Mở đầu bài giảng ngài nói: Các con hãy làm việc này để nhớ đến Ta" Hôm nay chúng ta cùng nhau tụ họp nơi đây để tưởng nhớ Các Thánh Tử vì Đạo tại Việt Nam , các ngài cũng là những con người mặc lấy thân xác mỏng dòn như chúng ta. Chúng ta cùng nhau mừng kính Đại hội Lòng Chúa Thương Xót và kỷ niệm 30 năm đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong Hiển Thánh cho 117 vị tử vì đạo tại Việt Nam không phải để chúng ta mừng lễ hội mà để chúng ta tưởng nhớ công đức của các ngài, để chúng ta tôn kính và học hỏi các ngài về gương sống đạo, lòng can đảm, sự trung thành và tuyên xưng đức tin. Việc làm của chúng ta hôm nay cũng để tỏ lòng hiếu thảo với các ngài, như những người con hiếu thảo với cha mẹ. Chúng ta cũng học hỏi nơi các ngài trong việc tuyên xưng đức tin...Bài tin mừng hôm nay Chúa nói: Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy...Các Thánh Tử vì Đạo là những người mạnh mẽ tuyên xưng đức tin trước mặt quan quyền và không sợ chết. Chúng ta tưởng nhớ đến các ngài thì chúng ta cũng phải noi gương các ngài để tuyên xưng đức tin và nêu gương sống đạo cho con cháu của chúng ta..."

Trước khi kết thúc thánh lễ, một lần nữa cha chánh xứ cảm ơn quý cha, quý sơ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trước khi dứt lời, ngài nói: Sau thánh lễ, cha Nguyễn Khắc Hy một giáo sư thần học sẽ thuyết giảng cho chúng ta, xin mời quý ông bà anh chị em ở lại tham dự buổi thuyết giảng của cha Hy. Thánh lễ kết thúc lúc 7 giờ 15 phút.

Bài đầu tiên của chủ đề: "Dòng Máu Tử Đạo- Suối nguồn yêu thương" là: "Đào Sâu nguồn gốc Công Giáo Việt Nam qua lăng kính của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam". Bài thuyết giảng, cha Hy đã điểm lại vài nét về lịch sử đạo Công Giáo xuất hiện tại Việt Nam cách đây hơn 400 năm. Cuối thế kỷ XVI, đầu thế kỷ XVII, Việt Nam đã bắt đầu giao thương với các nước phương Tây như Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh, Pháp và với Nhật Bản ở châu Á để trao đổi hàng hóa và vũ khí quân sự. Qua làn sóng này, đạo Công Giáo được bắt đầu truyền đạt tại Việt Nam khơi đầu là Hội Thừa Sai Ba Lê. Lịch sử Giáo Hội Việt nam ghi nhận Giáo Sĩ Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes) là vị có công lớn không những với Giáo Hội Việt Nam qua việc truyền đạo mà ngài đã có công sáng lập chữ Việt cho nên hôm nay chúng ta mới có ngôn ngữ Việt Nam một cách phong phú. Đông đảo giáo dân đã hiện diện trong giờ thuyết giảng của Cha Hy kéo dài đến hơn 9 giờ tối.

Thứ Bảy ngày 16 tháng 6: ngày thứ hai của Đại Hội được bắt đầu phần thuyết giảng từ lúc 11 giờ đến 12 giờ với đề tài:"Gặp gỡ Đức Kitô qua lăng kính Các Thánh Tử vì Đạo Việt Nam" do LM Nguyễn Khắc Hy thuyết giảng. Suốt 1 tiếng đồng hồ, cha Hy đã phân tích và đào sâu về niềm tin mà Các Thánh đã sống với đời sống can đảm dưới thời mà các vua quan cấm đạo một cách nghiêm ngặt, ngài nhấn mạnh: các ngài nhờ gặp gỡ Đức Kitô trong niềm tin nên các ngài đã tuyên xưng đức tin và chịu tử vì đạo. Bài thuyết giảng kết thúc lúc 12 giờ, toàn thể cộng đoàn nghỉ dùng cơm trưa đến 1 giờ chiều.

Sau giờ nghỉ trưa, đông đảo giáo dân đã trở lại nhà thờ để tham dự các chương trình đi vào giờ nguyện ngắm như giờ cầu Lòng Chúa Thương Xót- Hôn Kính Xương Thánh, tham dự buổi chiếu phim kéo dài đến 2 giờ 30 .

Giờ thuyết giảng trở lại từ 2 giờ 30pm đến 4 giờ với 2 đề tài:"Sống trọn vẹn Đức Tin Công Giáo qua lăng kính của Các Thánh Tử vì Đạo Việt Nam" và đề tài : "Sống Đức Tin trong Lòng Đời qua lăng kính Các

Thánh Tử Đạo Việt Nam". Hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ, LM Hy đã đưa ra nhiều hình ảnh sống đạo và tuyên xưng đức tin của Các Thánh Tử vì Đạo tại Việt Nam với kết luận. Ngày xưa khi các nhà truyền giáo thuộc Hội Thừa Sai Ba Lê, thuộc Dòng Đa Minh đã đến truyền giáo tại Việt Nam, thì nay không chỉ chúng ta cùng nhau mừng 30 năm để tưởng nhớ và học học gương sống đạo của các ngài, mà chúng ta còn có bổn phận phải sống đạo, phải tuyên xưng đức tin ngay tại địa phương, đất nước mà chúng ta đang sống. Sau phần thuyết giảng là thời gian nghỉ ngơi và ăn tối từ 4 giờ đến 5 giờ.

Giờ diễn nguyện: một buổi diễn nguyện thật sống động và tạo cho giáo dân sự sốt sắng cầu nguyện từ 5 giờ đến 6 giờ 20 chiều. Đúng 5 giờ, đông đảo giáo dân từ nhiều địa phương xa đến và trong giáo xứ đã tề tựu đông đủ, các ghế ngồi trong nhà thờ đều đầy kín, để tham dự buổi diễn nguyện. Đây là thời gian suy niệm khá sống động qua các hoạt cảnh diễn tả về đời sống đức tin của các vị Tử vì Đạo, các ngài đã sống một cách can trường và hiên ngang cam lòng chịu chết vì đạo Chúa.

Thánh lễ chiều thứ bảy được bắt đầu lúc 6 giờ 30. Hiện diện trong thánh lễ này có nhiều giáo dân thuộc các Cộng Đoàn địa phương từ Bellingham, Everett, đến tận Vancouver, Olympia, Tacoma, Auburn đến tham dự. Đức Giám Mục Daniel Mueggenborg Phụ Tá Tổng Giáo Phận Seattle đến chủ sự Thánh Lễ. Đoàn đồng tế có linh mục chánh xứ Đào Xuân Thành, Linh mục Trần Hữu Lân, linh mục Trần Bảo Anh, linh mục Hậu và thầy phó tế Nguyễn Đức Mậu phụ tế thánh lễ. Đúng 6 giờ 30, vị MC của Ca Đoàn đọc lời dẫn lễ và mời cộng đoàn đứng hiệp dâng thánh lễ. Ca Đoàn hát bài ca nhập lễ, nghi đoàn cùng với đoàn đồng tế cung nghinh Thánh Giá tiến lên theo tiếng hát của Ca Đoàn.

Mở đầu thánh lễ, cha chánh xứ Đào Xuân Thành nói: Hôm nay giáo xứ chúng con hân hoan chào đón đức Giám Mục Daniel đến với chúng con trong dịp đại lễ này, Đức Cha luôn ưu ái đến Giáo xứ chúng con, nên mỗi dịp đại lễ ngài thường nhận lời mời của chúng con ngay, chúng con cảm ơn Đức Cha, giáo xứ chào đón và cảm ơn sự hiện của Cha Lân, cha Hậu, cha Bảo Anh, thầy phó tế Nguyễn Đức Mậu đã hiện diện dâng thánh lễ hôm nay, chào đón và cảm ơn sự hiện diện của quý sơ, quý thầy, quý đại diện của các cộng đoàn bạn, quý Hội Đồng, Giáo Đoàn, Hội Đoàn, các Ban Ngành và toàn thể cộng đoàn giáo xứ, xin cho một tràng pháo tay để cùng chào đón nhau trong ngày trọng đại này(tiếng vỗ tay kéo dài khá lâu)

Đức Giám Mục Daniel đáp từ với lời cảm ơn và chúc mừng cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong ngày đại hội Lòng Chúa Thương Xót và kỷ niệm 30 mà Đức Gioan Phaolô II tôn phong Các Thánh Tử Đạo Việt và thánh lễ được bắt đầu với lời ăn năn sám hối do Đức Giám Mục chủ xướng.

Thánh lễ được tiếp tục qua phần phụng vụ Lời Chúa theo phụng vụ Chúa Nhật XI mùa Thường Niên. Tin mừng hôm nay Thánh Mác-cô giới thiệu câu chuyện Chúa Giêsu nói về nước Trời: Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Đất tự động sinh hoa kết quả: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ bông, và sau cùng là thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa."

Rồi Người lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng."

Đức Giám Mục Daniel phụ trách giảng lễ. Bài giảng khá phong phú và ngài đã dựa vào bài Tin Mừng để đưa hình ảnh hạt giống nhỏ nhất là hạt cải, nhưng khi nó mọc và lớn lên thì chim trời có thể đến núp bóng mát và ngài đã liên tưởng đến đời sống đức tin của các Thánh Tử vì Đạo Việt Nam, ngài nói: các

ngài cũng là thân phận bé nhỏ như hạt cải, nhưng hạt giống đức tin của các ngài đã trở sinh nhiều hoa trái tốt lành là quý ông bà anh chị em hôm nay. Anh Chị Em phải sống để làm chứng ta đức tin tại nơi đây như các ngài xưa kia đã để lại cho quý anh chị em..."

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, cha chánh xứ một lần nữa ân cần cảm ơn Đức Giám Mục, quý cha, quý sơ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện và đặc biệt chúc mừng quý Cha và tất cả các người cha trong ngày Hiền Phụ. Đức Giám Mục Daniel đã ban phép lành Toàn Xá cho toàn thể cộng đoàn hiện diện theo Sắc Lệnh Toàn xá của Tòa Thánh ban. Thánh lễ kết thúc lúc 8 giờ 20, mọi người ra về chuẩn bị cho ngày mai bế mạc Đại Hội.

Chúa Nhật ngày 17 tháng 6 ngày bế mạc Đại Hội. Ngày bế mạc Đại Hội được bắt đầu giờ thuyết giảng với đề tài: Loan Báo Tin Mừng qua Lăng kính Các Thánh Tử vì Đạo Việt Nam từ 9:30 am đến 11:00am. Bài thuyết giảng kết thúc chủ đề: "Dòng Máu Tử Đạo- Suối Nguồn Yêu Thương", cha Hy đã trình bày khá phong phú với sự diễn đạt và nhấn nhủ: "ngày xưa chúng ta được đón nhận tin mừng từ các nhà truyền giáo, và các Thánh Tử vì Đạo đã là chứng tá của Tin Mừng qua việc Tử vì Đạo của các ngài, thì nay chúng ta là các thế hệ con cháu của các ngài, phải là những chứng tá đức tin tại nơi mà chúng ta đang sống và truyền đạt cho con cháu Đức Tin Việt Nam tại miền đất mà chúng ta đang sống. Sau bài thuyết giảng là phần ăn trưa với chương trình thánh ca hát cho nhau nghe tập phong phú.

Đúng 12 giờ 30 cuộc rước kiệu kết thúc ngày Đại Hội. Đoàn kiệu dài với xe kiệu tượng Lòng Chúa Thương Xót kèm hào quan Thánh Faustina và Bàn Kiệu hào quan Các Thánh. Đặc biệt có đoàn đoàn đại diện của các tổ chức đã cầm bãng Các Thánh trong trang phục theo từng mỗi vị Thánh đi theo đoàn rước. Đoàn kiệu di chuyển chung quanh nhà thờ dưới ánh nắng rực rỡ của những ngày chớm hè nơi xứ Cao Nguyên Tình Xanh với phần suy niệm thật sốt sắng. Đoàn kiệu trở về nhà thờ lúc 1 giờ, phần diễn nguyện Các Thánh Tử vì Đạo với những hoạt cảnh về gương anh hùng Tử vì đạo của Thánh Huy, thánh Tổng Việt Bường, thánh Hồ Đình Hy là những vị quan lại dưới các triều đại Vua Chúa Việt Nam.

Đúng 2 giờ thánh lễ Bế Mạc Đại Hội: Trong thánh lễ này có sự hiện diện của nguyên Tổng Giám Mục Brunett, ngài luôn ưu ái đến cộng đồng Công Giáo Việt Nam và nhờ ngài mà nay người Công Giáo Việt Nam nơi đây mới có được một Giáo Xứ Thể Nhân. Hình ảnh ngài ngồi xe lăn dâng Thánh Lễ thật cảm động.

Thánh lễ bế mạc do cha chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế, cùng đồng tế có cha Trần Hữu Lân, cha Nguyễn Khắc Hy, cha Hậu và thầy phó tế Nguyễn Đức Mậu phụ tế Thánh Lễ có sự hiện diện của đức nguyên Tổng Giám Mục Brunett.

Mở đầu Thánh Lễ, cha chánh xứ chào mừng và cảm ơn Đức Bruett, ngài nói: Đức Tổng Giám Mục luôn ưu ái và quan tâm đến giáo xứ chúng con, hôm nay dù sức khỏe không được bình thường, nhưng Đức Cha vẫn đến với chúng con, chúng con chào đón Đức Tổng và cảm ơn Đức Cha, xin cho một tràng pháo tay chào đón ngài(tiếng vỗ tay khá dài...). Cha chánh xứ chào mừng và cảm ơn quý cha, quý sơ, quý cộng đoàn bạn từ Bellingham, Everett đến Vancouver, Olympia, Tacoma, Auburn, Cộng Đoàn Phêrô và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, xin cho một tràng pháo tay chào đón nhau(tiếng vỗ tay vang dội).

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa theo Chúa Nhật XI mùa Thường Niên. Cha Nguyễn Khắc Hy chia sẻ Lời Chúa. Trong bài giảng, ngài nhấn mạnh: quý ông bà anh chị em cần nêu gương đức tin Công Giáo Việt Nam. Ngài bày tỏ niềm vui khi được biết nơi đây đang xây dựng ngôi Thánh Đường mới, ngài nói: Đây là ngôi nhà mẹ từ một cộng đoàn nhỏ bé từ thời cha Hậu, cha Phương, cha Tôn, cha Phương giống như hạt cải bé nhỏ trong tin mừng và nay đã trở thành nơi cây to bóng mát, trở thành ngôi

nhà mẹ sắp được xây dựng khang trang để mọi Giáo Dân Việt Nam từ các địa phương có dịp tìm về đây nương tựa, như chim trời về núp dưới cây cải to lớn.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ Bế Mạc, cha chánh xứ một lần nữa cảm ơn Đức Nguyên Tổng Giám Mục Brunet, cảm ơn quý cha, quý sơ, quý cộng đoàn bạn các Hội Đồng, Giáo Đoàn, Hội Đoàn, các Ban Ngành và tất cả các nhóm phụ vụ cho việc tổ chức Đại Hội từ trang trí, sân khấu, âm thanh, văn nghệ, cắm hoa, diển nguyện cùng tất cả những ai đã đóng góp ch ba ngày Đại Hội Lòn Chúa Thương Xót và kỷ niệm 30 Năm Tôn phong Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Sau lời cảm ơn là chúc mừng quý cha, và các người cha hiện diện trong ngày Hiền Phụ và thánh lễ kết thúc sau Phép lành Ban Ôn Toàn xá do Đức Brunet ban theo Sắc Lệnh của Toà Thánh. Mọi người ra về lúc 3 giờ 30 trong tâm tình tạ ơn.

Nguyễn An Quý